

Thứ Năm, 4/5/2023 13:18 (GTM +7)

Mới nhất

Tìm kiếm

**Giadinh**  
& **XÃ HỘI**  
CHUYÊN TRANG CỦA BÁO SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

# phòng the # sống khỏe # gia đình # Thời tiết

f y d Hà Nội 23°C / 22-25°C

**SỨC KHỎE ĐỜI SỐNG**  
CƠ QUAN THÔNG TIN CỦA BỘ Y TẾ

**Pháp luật**  
và bạn đọc

**Thời đại +**  
Chuyên trang tin tức và thời sự

Xã hội Gia đình Sống khỏe **Giải trí** Multimedia Sản phẩm - Dịch vụ Ăn Ở Đẹp Phòng the Dẫn số và phát triển Bón phương**GIẢI TRÍ** > Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

## "Hà Nội cũ", một giai phẩm tình yêu về Hà Nội

Thứ ba, 08:57 25/09/2018 | **Giải trí** Theo dõi Gia đình và Xã hội trên [Google News](#)

GiadinhNet - Bài hát với giai điệu lúc êm đềm, lúc da diết là cảm nhận trong lắng sâu của tác giả về một thành phố thân yêu mang giới tính một người con gái...

### Xem nhiều



**Ngô Thanh Vân lại lộ dấu hiệu mang thai, lần này vòng 2 đã thay đổi rõ?**

Giải trí

Vòng 2 "lùm lùm" một lần nữa khiến Ngô Thanh Vân vướng nghi vấn mang thai.



**Lý Hải tuổi U60: Hạnh phúc bên vợ hotgirl kém 17 tuổi, sở hữu biệt thự nhà vườn nhưng ít khoe cuộc sống sang chảnh**

Giải trí



**Phương Mỹ Chi tuổi 20: Dọn ra ở riêng, mở công ty làm Chủ tịch**

Giải trí



**Vợ chồng NSND Lan Hương vào TP.HCM tiễn biệt NSUT Hồng Đức 'Cảnh sát hình sự'**

Giải trí



**Cuộc sống xa hoa của hot girl Sam: Sở hữu xe bạc tỷ, tài sản hơn 2 triệu đô**

Giải trí



Ca sĩ Mai Diệu Ly. Ảnh: TL

Khi Hà Nội vừa độ thu về làng nhạc chào đón thêm một MV mới của ca sĩ sao mai Mai Diệu Ly. MV có tên "Hà Nội cũ" nằm trong dự án album về Hà Nội mà nữ ca sĩ dự định ra mắt ngày 4/10 tới đây. Đây là một sáng tác hoàn toàn mới của nhạc sỹ Nguyễn Thành Trung được nữ ca sỹ trẻ đặc biệt yêu thích. Cô chia sẻ, bài hát mới về Hà Nội rất hay này như nói hộ tâm tình và tấm lòng yêu mến của cô với Thủ đô.

Xưa nay, những bài ca về Hà Nội, dù hào hùng hay giản dị dường như đều có khả năng gây thương nhớ đối với người dân Thủ đô và đặc biệt là những người con xa xứ. Và thường được ngân nga trong những lúc vui buồn tâm trạng có lẽ là những bài hát giản dị trữ tình về một Hà Nội trong lắng sâu đời thường như "Nhớ mùa thu Hà Nội" của Trịnh Công Sơn, "Em ơi, Hà Nội phố" của Phú Quang, "Hà Nội và tôi" của Lê Vinh, hay sôi động thường nhật là "Hà Nội những năm 2000" của Trần Tiến...

Có một điều dễ nhận thấy trong các bài hát này là Hà Nội chẳng "khoác áo bào" cung điện đền đài kinh đô hoa lệ, mà in đậm sâu trong tim và ký ức của bao người chỉ giản dị là những gốc sấu, là ngõ nhỏ phố nhỏ, là nhà cổ phố xưa, là nóc phố mờ côi mùa đông, là mùi hoàng lan, là mùa thu thơm lừng hoa sữa về đêm, là hương cốm bọc trong lá sen

xanh mẹ mang về sau buổi chợ, là hồ Tây chiều thu với bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời, là cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi...

Những hình ảnh mộc mạc và hương vị đặc trưng đến kỳ lạ này đã tạo nên một cái hồn Hà Nội – một linh hồn sống mãi trong những cung bậc cảm xúc con người, chứ không chỉ đơn thuần là kỷ niệm, kỷ ức.

"Hà Nội cũ" của Nguyễn Thành Trung là một sáng tác mới của một nhạc sỹ trẻ không chuyên. Bài hát với giai điệu lúc êm đềm, lúc da diết là cảm nhận trong lắng sâu của tác giả về một thành phố thân yêu mang giới tính một người con gái, nhưng thú vị làm sao Mai Diệu Ly lại mượn nó để hát lên một câu chuyện tình rất mượt mà, gợi cảm. Câu chuyện tình mà trong đó, chàng trai cũng diễn tả nỗi nhớ cồn cào da diết người mình yêu một cách rất Hà Nội, qua những hình ảnh kỷ niệm được tái hiện trên các bức tranh trong một triển lãm tranh cũng mang đặc trưng Hà Nội. Điều này gợi nhớ đến cách mà Quán quân Việt Nam Idol 2010 Uyên Linh đã hát "Cám ơn tình yêu" của nhạc sỹ Huy Tuấn từ một bài hát vinh danh người chiến thắng trong đêm chung kết thành một bài hát về tình yêu 8 năm về trước. Và nhờ đó mà bài hát được lan tỏa về sau này.



Dù bản nhạc trong MV "Hà Nội cũ" được trình diễn bằng một câu chuyện tình yêu nhưng hóa ra nó lại tô đậm thêm cái chất Hà Nội trong nhạc của Nguyễn Thành Trung. Hà Nội

trong "Hà Nội cũ" của Nguyễn Thành Trung cũng đã khiến người viết cảm và yêu ngay vì những điều riêng có thú vị. Tôi thấy Hà Nội trong nhạc của anh: Đường vàng lá sấu, hoa em gánh trên vỉa hè đến lãng đãng chiều cà phê phố là những mảnh ghép còn lại của Hà Nội, đặc trưng đấy nhưng chưa được vẽ hết trong nhiều bài hát đã thành danh.

Có một nhận định rằng từ lâu lắm rồi không có các bài hát hay về Hà Nội. Lý giải về điều này, theo một bài báo, nhà phê bình âm nhạc Hồ Quang Bình từng cho rằng một phần là do Hà Nội hiện nay thay đổi nhiều quá với những cái mới – những tòa nhà cao tầng mọc lên ầm ầm đã khiến khó mà tìm những "mái ngói thâm nâu, đường Cổ Ngư xưa, cây bàng lá đỏ", ngay cả mùi hoa sữa đường Nguyễn Du cũng không còn thì vị như xưa nữa...

Nhưng người viết lại nghĩ khác, bởi dù Hà Nội có đang mặc nhiều hơn những tấm áo bê tông thì những gì là hồn cốt vẫn còn đó. Những hồn cốt ấy là dòng chảy cuộc sống thường nhật thân thương mộc mạc, là tình cảm, tình yêu, là ký ức của mỗi người dân Thủ đô được khắc ghi bằng cảm xúc và cảm nhận. Mà những gì thuộc về cảm xúc và cảm nhận thì chỉ cần chúng ta sống chậm lại dù chỉ một chút thôi, lại thấy Hà Nội vẫn vẹn nguyên cùng năm tháng.

Có lẽ vì thế, "Hà Nội cũ" của Nguyễn Thành Trung sẽ không thể là một Hà Nội cũ (chỉ kỷ niệm của người đi xa mới là cũ thôi - PV mượn lời ca từ). Là một nhạc sỹ trẻ không chuyên đã thôi thúc viết lên một bài ca về Hà Nội vốn chỉ xuất phát từ lắng sâu tình cảm của một người con sinh ra tại Thủ đô, mong rằng bài hát mới về Hà Nội này của anh sẽ được đông đảo người yêu nhạc đón nhận. Và cũng mong rằng ca sỹ trẻ Mai Diệu Ly, - người đã vì đồng cảm và yêu bài hát ấy mà mạnh dạn thể hiện nó, thay vì chạy theo thị hiếu thị trường nhạc trẻ, sẽ giúp cho bài hát được lan tỏa, để mỗi chúng ta thêm yêu Hà Nội.

00:06:09



MV Hà Nội Cũ - Mai Diệu Ly

Diệp An

Chia sẻ facebook

Thích 0



### Ý kiến của bạn



Tags: [MV Hà Nội cũ](#) / [xem-nghe-đọc](#) / [câu chuyện tình yêu](#) / [cà phê phố](#)

## Cùng chuyên mục



**Nhan sắc bất chấp thời gian của NSND Thu Quế ở tuổi 54**





Giải trí - 19 phút trước

NSND Thu Quế sở hữu sắc vóc được nhận xét là "lão hóa ngược" khi bước sang tuổi 54.



## Thanh Hoa - 'Nữ hoàng nhạc Pháp' đình đám một thời: Hai cuộc hôn nhân dang dở nhưng không nuối tiếc vì đã yêu hết mình

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng chục năm đã trôi qua, thị trường âm nhạc Việt Nam đã có nhiều thay đổi, nhưng Thanh Hoa vẫn trung thành với một lối đi duy nhất - Nhạc Pháp.



## Hai người phụ nữ quyền lực của Trần Thành - Lý Hải: Hari Won gây bất ngờ vì cho chồng 5 triệu đồng tiêu vặt mỗi ngày, nhìn sang Minh Hà mới 'sốc'

Giải trí - 2 giờ trước

Không chỉ đều là nghệ sĩ nổi tiếng, sở hữu tài sản khủng, Trần Thành và Lý Hải còn có điểm chung là hai "nóc nhà quyền lực", giữ quyền quản lý toàn bộ tiền bạc của chồng.



## Mẹ ruột kín tiếng của Hoa hậu Ngô Phương Lan: Nữ cán bộ ngành ngoại giao, khéo léo nuôi dạy con gái

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Ngô Phương Lan hiếm hoi lắm mới được con gái chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Rất ít người biết về gia đình của Hoa hậu thế giới người Việt 2007 vì người đẹp quá kín tiếng.



## Hoa hậu Tiểu Vy sau 5 năm đăng quang: Dùng đồ hiệu, du lịch sang chảnh liên tục, chuyện tình ái gây tò mò hơn cả

Giải trí - 4 giờ trước

Tiểu Vy đang là Hoa hậu có độ phủ sóng và nổi tiếng bậc nhất dàn người đẹp Việt hiện nay.



## Con gái diễn viên Bình Minh giành 3 huy chương bơi lội tại Thái Lan

Giải trí - 5 giờ trước

An Nhiên, con gái út 11 tuổi của Bình Minh, giành ba huy chương đồng khi tham dự giải thể thao cùng các vận động viên nhí khu vực châu Á diễn ra tại Thái Lan.



## Dàn sao 'Giọng hát Việt nhí' mùa đầu tiên thay đổi thế nào sau 10 năm?

Giải trí - 6 giờ trước

Sau 10 năm, dàn thí sinh nhí như Phương Mỹ Chi, Quang Anh, Erik... đều đã thay đổi từ phong cách đến diện mạo, sự nghiệp.



## Hoa hậu Tiểu Vy phản hồi tin đồn hẹn hò ông chủ cà phê Trung Nguyên



Giải trí - 16 giờ trước

Trước thông tin đang hẹn hò với doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ (ông chủ cà phê Trung Nguyên), hoa hậu Trần Tiểu Vy cho rằng thông tin vô căn cứ gây ra những hệ quả vô cùng lớn.



## Ngô Thanh Vân lại lộ dấu hiệu mang thai, lần này vòng 2 đã thay đổi rõ?

Giải trí - 16 giờ trước

Vòng 2 "lùm lùm" một lần nữa khiến Ngô Thanh Vân vướng nghi vấn mang thai.



## Phương Mỹ Chi tuổi 20: Dọn ra ở riêng, mở công ty làm Chủ tịch

Giải trí - 17 giờ trước

Tuổi 20, Phương Mỹ Chi có nhiều cột mốc đáng nhớ. Cô chấp nhận bắt đầu lại từ con số 0 với ngoại hình, âm nhạc và cuộc sống mới.



### CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế

Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh

Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông

® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn "giadinh.suckhoedoisong.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.



<b>Xã hội</b>	<b>Gia đình</b>	<b>Sống khỏe</b>	<b>Giải trí</b>	<b>Multimedia</b>	<b>Sản phẩm - Dịch vụ</b>	<b>Ăn</b>
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật	Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử	Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế	Câu chuyện văn hóa Thể giới showbiz Xem - nghe - đọc	Emagazine Video Infographic	Xu hướng Giả câ thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh	Âm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
<b>Ở</b>	<b>Đẹp</b>	<b>Phòng the</b>	<b>Tâm sự</b>	<b>Vòng tay nhân ái</b>	<b>Bốn phương</b>	
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt	Thời trang Chăm sóc da Giảm cân	Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển		Cảnh ngộ Kết chuyển	Tiêu điểm Chuyện đó đây	

### Địa chỉ tòa soạn

Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Tổng cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.3846.1042 - Fax: 024.3844.3144

Đường dây nóng: 0931.965.967

Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

### Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88

Email: giadinh@admicro.vn

Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa soạn

Quảng cáo